



ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ฉบับประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

คอลัมน์

หน้า ๑๖

### ● หนุนตั้งสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ

ผศ.กวี วรกวิน อาจารย์ประจำสาขา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นายกสมาคม ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จาก เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้น ต้องการให้ รัฐบาลทบทวนการตั้งสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นมา เนื่องจากเห็นว่าภัยธรรมชาติไม่ได้มีแค่ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อย่างที่คนไทยส่วน ใหญ่คุ้นเคยเท่านั้น ยังมีภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อย่างปฐพีภัย สมุทรภัย และในอนาคตอาจจะ เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ อีก จึงอยาก เสนอให้รัฐบาลตั้งสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นมา เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราว ทางภูมิศาสตร์ และควรจะเกิดขึ้นมานานแล้ว ทั้งนี้ในอดีตสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) พยายาม เสนอตั้งสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติขึ้น แต่ไม่ สำเร็จ เพราะหลายฝ่ายยังมองไม่เห็นความสำคัญ

ผศ.กวี กล่าวว่ สถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ จะทำหน้าที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ตามหลักความเป็นจริง เรื่องราวของ ภูมิศาสตร์ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง เช่น ข้อมูล จีไอเอส หรือข้อมูลทางกายภาพของประเทศเป็น ข้อมูลทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข ของแผ่นดินบริเวณใดควรจะต้องสร้างหมู่บ้าน ไม่ใช่ในที่ที่ควรกลัวที่ดินตรงไหนก็ได้ โดยไม่คำนึงถึง ผลกระทบ ความรู้ด้านภูมิศาสตร์จึงเชื่อมโยงกับ ระบบดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งก็คือธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ยังต้องเชื่อมโยงกับมนุษย์กับวัฒนธรรม ความเชื่อ แหล่งที่อยู่ ผลกระทบต่างๆ จะเกิดขึ้นมากมาย หากไม่เข้าใจเรื่องราวทางภูมิศาสตร์ หากมี หน่วยงานกลางอย่างสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติ เกิดขึ้น จะมีข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ถูกจัดทำอย่าง เป็นระบบ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกัน กลายเป็นความรู้ระดับชาติที่น่าเชื่อถือและนำไปสู่ การแก้ไข ป้องกันปัญหาต่างๆ ได้

“หากสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติเกิดขึ้น จะเห็นการทำงานที่เชื่อมโยง มีนักธรณีวิทยา นักอุทกศาสตร์ นักสมุทรศาสตร์ และต้องมี อีกหลายศาสตร์เข้ามาทำงานร่วมกัน ตัวอย่าง เหตุการณ์สึนามิเป็นเรื่องของสมุทรศาสตร์ ภูมิประเทศบนฝั่ง สัตฐาน มนุษย์ที่ได้รับ ผลกระทบ ต้องพูดให้เชื่อมโยง ไม่ใช่แยกส่วน ดังนั้น ศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์จึงควรจะมีสถาบัน ที่ทำงานระดับชาติ” อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์ มศว กล่าว